

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน</p> <p>ไทยโพสต์ สยามรัฐ สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>ข่าวสด</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p>อากาศร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นายจิรพล ลินธนูวา อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล กล่าวว่าปีนี้มวลอากาศร้อนมหาสมุทรแปซิฟิก จะมีอุณหภูมิสูงในรอบ 50 ปี เตือนระวังอาจเกิดคลื่นความร้อนหรือฮีตเวฟ ในช่วงวันที่ 17-19 มีนาคมนี้ ซึ่งประเทศไทยจะร้อนที่สุดในอาเซียน เนื่องจากอุณหภูมิยังสูงขึ้น จะร้อนในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบคือเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ขวบ ผู้สูงอายุเกิน 70 ปี และผู้มีโรคประจำตัวและโรคบางชนิด ที่ระบบระบายความร้อนในร่างกายทำงานบกพร่อง</p> <p>ปีที่แล้วเกิดคลื่นความร้อนที่อินเดีย ประชาชนเสียชีวิตกว่า 2,500 คน จนต้องประกาศมาตรการรับมือด้วยการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7 วัน จัดเตรียมน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพิ่มเติม จัดเตรียมที่พักติดเครื่องปรับอากาศตามสถานที่ต่างๆ อนุญาตให้คนงานหยุดพักในช่วงบ่าย ให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับอันตรายของคลื่นความร้อน จัดเตรียมถุงน้ำแข็งและน้ำสำหรับโรงพยาบาล รวมถึงฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในการสังเกตและวินิจฉัยผู้มีภาวะเครียดจากความร้อน ภาวะร่างกายขาดน้ำ ประเทศไทยเองก็ควรประกาศข้อพึงปฏิบัติ เป็นการทำงานเชิงรุกและวางแผนล่วงหน้าเพื่อป้องกันการสูญเสีย และควรดำเนินการทันที</p> <p>นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อนุกรรมการวิชาการ ในกรรมการการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก กล่าวว่า เมื่อเปรียบเทียบเมืองหลวงของทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนแล้ว พบว่าแทบทุกปีกรุงเทพมหานครครองแชมป์อากาศร้อนที่สุดมาตลอด ซึ่งสถิติอากาศในกรุงเทพฯ สูงสุดอยู่ที่ 43.3 องศาเซลเซียสเท่านั้น ไม่ถึง 44 องศาเซลเซียส แต่พื้นที่อื่นๆ เช่น กำแพงเพชร ตาก กาญจนบุรี น่าจะร้อนถึง 44 องศา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อานวย กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาภัยแล้ง ประกอบกับอากาศร้อนเพิ่มขึ้น ทำให้เชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดี ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วง จากข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-7 มีนาคม 2559 พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง 203,531 ราย จากทั่วประเทศ เสียชีวิต 2 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรกคือ มหาสารคาม สมุทรสงคราม พิจิตร แม่ฮ่องสอน และภูเก็ต</p> <p>ดังนั้นในช่วงนี้ขอให้ประชาชนยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” รับประทานอาหารเฉพาะที่ปรุงสุกใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นายจักรพันธ์ ฝิวงาม รองปลัดกทม.กล่าวว่า ช่วงระหว่างเดือนม.ค.เม.ย.ของทุกปี เป็นช่วงฤดูแล้ง สภาพอากาศแห้ง ความชื้นต่ำง่ายต่อการเกิดอัคคีภัย กทม.จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคนโปรดช่วยกันป้องกันและระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุอัคคีภัย นอกจากนี้ ควรจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและเครื่องดับเพลิงไว้ประจำบ้านและหมั่นบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>-เสนอข่าว ภยันต์คร่าชีวิตไปอีก 1 ราย ร้อยเวร สภ.เมืองสมุทรปราการ รับแจ้งมีชายนอนเสียชีวิตในห้องพักบุญศิริแมนชั่น พบศพ นายวุฒิศักดิ์ ก้านเหลือง อายุ 35 ปี รูปร่างอ้วน เป็นลูกจ้างสำนักงานที่ดินสมุทรปราการ นอนไม่สวมเสื้อ นุ่งกางเกงในตัวเดียว คาดเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า 3 วัน จากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายมีโรคประจำตัวคือ ความดันสูง คาดว่า อากาศร้อนเลยทำให้โรคความดันกำเริบ จนทำให้ช็อกเสียชีวิต</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก ไทยโพสต์ สยามรัฐ แนวหน้า</p>	<p>โจรไต่บุก รพ.เจาะไอร้อง</p> <p>-เสนอข่าว ที่ลานโรงพยาบาลเจาะไอร้อง นายมะรอนิง เจ๊ะเลาะ โต๊ะ อิหม่ามประจำมัสยิดสะบือรัง ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง นำคณะผู้นำศาสนาในพื้นที่เจาะไอร้องกว่า 500 คน ร่วมกันละหมาดฮายัตเพื่อขอให้พื้นที่เกิดความสันติสุข หลังจากในพื้นที่เกิดเหตุความไม่สงบขึ้นต่อเนื่อง หลังจากละหมาดเสร็จสิ้นแล้ว คณะผู้นำศาสนาได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายบุกรุกโรงพยาบาล</p> <p>ด้านนายวีรศักดิ์ หะยีหมัด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 อ.จะนะ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 10 อ.เจาะไอร้อง เป็นตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ กล่าวประณามคนร้ายที่ใช้โรงพยาบาลเป็นสถานที่ก่อเหตุ เนื่องจากโรงพยาบาลเป็นสถานที่รักษาคนไข้ ดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของพี่น้องทุกคนไม่เลือกเชื้อชาติและศาสนา เป็นสิ่งที่คนร้ายไม่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
Thai PBS	<p>ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง</p> <p>ด้าน พญ.บุญรัตน์ ประพันธ์วงศ์ผอ.รพ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เปิดเผยว่าขณะนี้ขวัญและกำลังใจของบุคลากรโรงพยาบาลยังคงเต็มเปี่ยม เจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่กันตามปกติ เพื่อให้บริการประชาชนแล้ว</p> <p>ด้านนายเจ้วาแพนตี วาโซ๊ะ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รพ.รือเสาะ เปิดเผยนาทีระทึกที่คนร้ายบุกยึดโรงพยาบาล ว่า ขณะที่ตนทำหน้าที่อยู่ในป้อมยาม คนร้ายใช้อาวุธปืนบังคับให้นอนหมอบลงกับพื้นหลังจากนั้นคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ประมาณ 10 นาที แม้โชคดีที่ไม่ถูกทำร้าย แต่ก็ทำให้ตกใจทำอะไรไม่ถูก</p> <p>ด้านนายทหารฝ่ายยุทธการ นำกำลังจำนวน 5 ชุดปฏิบัติการ เปิดยุทธการไล่ล่ากลุ่มคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุบุกโรงพยาบาลเจาะไอร้อง เบื้องต้นจับผู้ต้องสงสัยได้ 5 คน มาสอบสวนขยายผล</p> <p>ส่วนเย็นวันเดียวกันเกิดเหตุสังหาร อ.ส.หญิงปทุวิ ศรีสุวรรณ สังกัดอ.มายอ ขณะเดินอยู่ในตลาดนัดบ้านเมืองยอน ม.2 ต.ลูปะยือไร อ.มายอ จ.ปัตตานี โดยถูกยิงเข้าบริเวณศีรษะ 2 นัด ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ รพ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส และประเมินความเสียหายของอาคารที่ได้รับผลกระทบ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จ.สงขลา ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามเดิม พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมอาสาสมัครที่ได้รับบาดเจ็บ ณ รพ.สุโหงปาตี ด้วย</p>
บ้านเมือง,แนวหน้า	<p>ตั้ง กก.ตรวจเหมืองทองคำ</p> <p>-เสนอข่าว นายสมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงผลการตรวจเลือดและปัสสาวะของประชาชนรอบเหมืองทองคำล่าสุด ว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลผลการตรวจสุขภาพเบื้องต้น สอดคล้องกับผลการตรวจร่างกายประชาชนของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และของกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้เปิดเผยข้อมูลมาก่อนหน้านั้น ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา การทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ถึงสาเหตุผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ทำให้ประชาชนมีโลหะหนักในร่างกายสูง และที่ผ่านมามีการทำงานในส่วน สธ.ได้มีการจัดตั้งศูนย์และคลินิกอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับบริการด้านสาธารณสุขทั้งที่รพ.สต. รพช. และรพ.พิจิตร นอกจากนี้ยังจัดให้มีบริการเชิงรุกโดยส่งทีมหมอครอบครัว ติดตามผู้ที่เคยถูกวินิจฉัยว่าป่วยทุกสัปดาห์ มีการจัดกิจกรรมคาราวานสุขภาพดี เพื่อให้ความรู้และตรวจเยี่ยมประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนร่วมกับหน่วยงานระดับท้องถิ่นปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ที่พบว่า มีค่าเหล็กและแมงกานีสสูงเกินค่ามาตรฐาน</p>
<p>ไทยรัฐ บ้านเมือง ข่าวสด</p> <p>คมชัดลึก</p> <p>ศูนย์ข่าวแปซิฟิก</p> <p>MGR Online</p> <p>มติชน เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>MGR Online</p> <p>มติชน</p>	<p>สะกดจิตรักษาโรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงกรณีมีผู้อ้างสามารถใช้การสะกดจิตรักษาได้หลายโรค อาทิ โรคหลอดเลือด โรคเมเร็ง โรคหัวใจ เด็กสมาธิสั้น เด็กติดยา และเรียนไม่เก่ง ว่า การอ้างดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมาย เพราะไม่เคยมีข้อมูลวิชาการทางการแพทย์ยืนยันได้ว่า การสะกดจิตจะรักษาสารพัดโรคจริง โดยเฉพาะโรคเมเร็ง โรคหัวใจ ส่วนการที่มีคนออกมาพูด ต้องแยกเป็น 2 ส่วน คือ 1.กรณีเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือเป็นแพทย์ จะมีความผิดเข้าข่ายอื้อวอดเกินจริง ต้องให้แพทย์สภาพิจารณา 2. กรณีเป็นบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่แพทย์ จะเข้าข่ายผิดกฎหมายของ สคบ. แต่หากมีการใช้สถานพยาบาลในการดำเนินการสะกดจิต จะผิด พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ดังนั้นขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่ออะไรง่าย ๆ ยิ่งระบุว่าสามารถรักษาได้สารพัดโรค โดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่ต้องรับประทานอย่างต่อเนื่อง อาจจะทำให้เสียโอกาสได้รับการรักษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการได้</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา กล่าวว่า เรื่องสะกดจิตรักษาโรคจะมาจากในต่างประเทศนิยมทำกัน คงไม่ได้ เพราะจะแตกต่างกัน เนื่องจากบางกรณีใช้นักจิตวิทยาช่วยในการบำบัด ถือเป็นบำบัดโดยหลักของจิตวิทยา ซึ่งเป็นการให้คำแนะนำร่วมกับการใช้ยาในบางครั้งและบางกลุ่มโรค แต่ไม่ใช่การสะกดจิตแต่อย่างใด กรณีดังกล่าวหากมีการอวดอ้างเช่นนี้ก็ต้องไปดูในรายละเอียดก่อนว่าการสะกดจิตใช้อะไรบ้าง และมีแพทย์เข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชาติ จริยาวิลาส โฆษกกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การอ้างว่าสะกดจิตสามารถบำบัดรักษาโรคทางสมอง โดยเฉพาะโรคสมาธิสั้นนั้น ในปัจจุบันทั่วโลกยังไม่มีการรักษาเช่นนี้ เนื่องจากทางจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นจะมีวิธีการรักษาตามหลักทางการแพทย์ ได้แก่ การปรับพฤติกรรมเด็ก การรักษาด้วยยา และจิตบำบัด รวมไปถึงการให้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>คำแนะนำต่างๆ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ต้องพึงระวัง เพราะการสะกดจิตรักษานั้นไม่มีงานวิจัยแสดงถึงผลการรักษาที่ยืนยันได้ชัดเจน ที่สำคัญบางรายที่มีภาวะอาการทางจิตเวชซ่อนอยู่ อาจถูกกระตุ้นออกมาได้ ทำให้เกิดอาการทางจิตและอาการแฉ่ง บางรายอาจกลายเป็นเรื่องของอุปาทาน หากบุตรหลานมีภาวะสมาธิสั้น ควรปรึกษาจิตแพทย์</p>
ไทยโพสต์	<p>สิทธิผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติโรคฮีโมฟีเลีย-กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียเข้าถึงการรักษา 3 ระบบกองทุนสุขภาพเพียงแค่ 2 พันคน จากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดในประเทศไทย 6 พันคน เนื่องจากโรคฮีโมฟีเลียในประเทศไทยต้องรักษาด้วยแฟกเตอร์ ซึ่งเป็นสารที่ปลอดภัย ถ้าได้รับอย่างเพียงพอก็จะสามารถมีชีวิตที่ปกติได้ แต่ปัญหาคือแฟกเตอร์มีราคาแพง</p> <p>ด้านนพ.ชูชัย ศรชานี ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า โรคฮีโมฟีเลียเป็นโรคยากที่ป้องกันได้รักษาได้ แต่ต้องมีการสนับสนุนทางการเงิน และเป็นโรคทางพันธุกรรม การแก้ไขจะต้องคัดกรองกรรมพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถฉีดยาแฟกเตอร์ได้เองที่บ้าน โดยตั้งแต่ปี 49 สปสช.ได้ให้ผู้ป่วยลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การรักษา รวมถึงรับแฟกเตอร์เข้มข้นจากโรงพยาบาลฟรี หากเกิดภาวะฉุกเฉิน ผู้ป่วยจะได้ฉีดยาได้ทันที เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่สูงสุด และลดปัญหาต่างๆ ทั้งด้านคุณภาพ ผลภาวะแพทย์ พยาบาล ฯลฯ</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ เดินหน้าเลี้ยวซ้าย	<p>รณรงค์สวมหมวกนิรภัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รพ.ร.บ. กล่าวว่า เตรียมเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายรัฐและเอกชน สร้างจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัย ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย และการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถ จะขอให้ลงโทษผู้ทำผิดกฎหมายจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย บำเพ็ญประโยชน์ด้วยการดูแลผู้บาดเจ็บทางสมองในโรงพยาบาล ที่มีสาเหตุจากการไม่สวมหมวกนิรภัยแทนการเสียค่าปรับ น่าจะได้ผลดี</p>
กรมประชาสัมพันธ์ MGR Online ไอ.เอ็น.เอ็น	<p>ชี้แจง พ.ร.บ.โรคติดต่อฉบับใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยภายหลัง ชี้แจงพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ฉบับใหม่ และหารือนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ แก่ผู้แทนจากรพ.เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลกว่า 100 คน ว่า ในเรื่องพ.ร.บ.โรคติดต่อฉบับใหม่ ที่มีการปรับปรุงจากของเดิมที่ใช้มา 35 ปี ให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งพ.ร.บ.ฉบับนี้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลภาคเอกชนใน 2 ส่วน คือ การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ โดยมีนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเป็นผู้แทน และการเฝ้าระวังโรค ที่กำหนดให้โรงพยาบาลเอกชน ต้องแจ้งสธ.เมื่อพบผู้ป่วยโรคที่กำหนดไว้ ภายในเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะโรคติดต่อร้ายแรง ทั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่โรงพยาบาลเอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย วางแผนปฏิบัติงานและมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันโรค</p> <p>ส่วนนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ นั้น มีการหารือและรับฟังความคิดเห็นจากรพ.เอกชน ในประเด็นที่อาจจะยังมีความขัดข้อง เช่น นิยามผู้ป่วยวิกฤตสีแดง การไม่เรียกเก็บเงินผู้ป่วย การเบิกจ่าย รอคอย การส่งต่อ ทั้งนี้ เพื่อนำความคิดเห็นไปเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในวันที่ 16 มี.ค.</p>
สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ไอเอ็นเอ็น	<p>อุบัติเหตุรถสาธารณะแนวโน้มสูงขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. กล่าวว่า สธ. ได้วิเคราะห์ปัญหาบาดเจ็บและเสียชีวิตจากจราจรทางถนน ในปี 58 พบรถโดยสารสาธารณะ เกิดอุบัติเหตุที่เป็นข่าวและรายงานผ่านเครือข่ายผู้ชีพ 104 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 49 คนบาดเจ็บ 675 คน เป็นรถที่คนศึกษาของสถานศึกษาถึง 6 ครั้ง ส่วนปี 59 ระหว่าง 1 ม.ค.-9 มี.ค.59 รถโดยสารสาธารณะรถที่คนศึกษา เกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง บาดเจ็บ 174 คน เสียชีวิต 8 คน พบว่าสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตและบาดเจ็บรุนแรง คือ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย สำหรับสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ เกิดจากพนักงานขับรถอ่อนล้า เนื่องจากขับรถต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยเฉพาะรถที่คนศึกษาที่จ้างเหมาพนักงานขับรถคนเดียว รวมทั้งไม่ชำนาญเส้นทาง ใช้ความเร็วไม่เหมาะสมกับเส้นทาง ประกอบกับสภาพรถไม่สมบูรณ์ เช่น ระบบเบรก ความแข็งแรงโครงสร้างหรือเก้อหลุดทำให้กระเด็นออกนอกตัวรถบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต</p>
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	<p>โครงการป้องกันภาวะไตเสื่อม</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ชาติร์ บานชื่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการเปิดโครงการป้องกันภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง “ทีมรักไต” ที่เขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมหมอครอบครัว และอสม. ในการให้คำปรึกษาและดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ฐานเศรษฐกิจ	<p>อย.บูรณาการ ก.เกษตร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรฯ บูรณาการการทำงานร่วมกันในการแบ่งหน้าที่การตรวจสอบคุณภาพสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ เป็นต้นไป หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรฯ จะดำเนินการรับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตรไม่แปรรูป แต่ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ตามที่ สธ.เป็นผู้ออกมาตรฐาน ซึ่งการทำงานร่วมกัน ไม่ถือว่าเป็นการทำให้บทบาทของอย.ลดลง อย. ยังต้องดูแลเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารที่ขายในประเทศเป็นปกติ ขณะที่ผักสดและผลไม้ อย.ยังมีอำนาจดูแลมาตรฐานและคุณภาพความปลอดภัย</p>
เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์	<p>ใส่ซาเทียมคนพิการ</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า มีคนพิการได้รับการขึ้นทะเบียน 1.5 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ล่าสุดได้มอบหมายให้สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติจัดทำโครงการมอบแขนขาเทียมทั้งรายเก่าและใหม่ เริ่มต้นที่ จ.ตราด พิชณุโลก เลย นครราชสีมา อุตรดิตถ์ โดยตั้งเป้าหมายจัดหาและซ่อมอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการฟรี 1,500 ราย</p>
เดลินิวส์	<p>สารพิษใกล้ตัว</p> <p>-เสนอสรุป "ภัยสารเคมี-วัตถุอันตราย" กล่าวว่า ปัจจุบันควรรระมัดระวัง ภัยจากสารเคมี วัตถุอันตรายต่างๆ ซึ่งประชาชนอาจได้รับจากรูปแบบการหายใจ-สูดดม เข้าวางกาย ล้วนแต่ก่ออันตรายทั้งสิ้น โดยศูนย์ข้อมูลพิษวิทยากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แบ่ง "ประเภทสารเคมีในรูปไอระเหย" ที่เมื่อทำปฏิกิริยา หรือเกิดปฏิกิริยาแล้ว จะเป็น "ก๊าซพิษที่มีอันตราย" อาจส่งผลร้ายแรงต่อร่างกายของมนุษย์ หากได้รับหรือสูดดมเข้าไป ได้แก่ ประเภทที่ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจน เช่น ไฮโดรเจน ไนโตรเจน คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจนไซยาไนด์, ประเภทที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง เช่น อีเธอร์ คลอโรฟอร์ม, ประเภทที่ทำให้ระคายเคืองต่อปอด ทำให้ปอดบวม น้ำ เช่น คลอรีน ไนโตรเจนไดออกไซด์ ฟอสจีน, ประเภทที่ทำให้ระคายเคืองต่อระบบประสาทรับความรู้สึก เช่น ก๊าซน้ำตา, ประเภทที่สัมผัสผิวหนังทำให้เป็นตุ่มพอง เช่น ก๊าซมีสตาต ไนโตรเจนมีสตาต, ประเภทที่ทำให้เกิดพิษอื่น ๆ เช่น อาร์ซีน</p>
คมชัดลึก ข่าวสด	<p>ประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ</p> <p>-เสนอบทความ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงมีพระวิริยะและทรงทุ่มเทพระสติปัญญาในการวิจัย ที่จะพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มพระปรีชาสามารถ รัฐบาลไทยโดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอพระราชทานพระอนุญาตกำหนดในวันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติ เป็น "วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย" เพื่อเทิดพระเกียรติ</p> <p>ในปีนี้ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะทรงจัดให้มีการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่ 8 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ "อนามัยสิ่งแวดล้อม : ความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อม สารเคมี และเชื้อที่ก่อโรค" ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ</p>
มติชน ไทยรัฐ	<p>ปลูกถ่ายไตข้ามหมู่เลือด ครั้งแรกในไทย</p> <p>- เสนอข่าว รพ.จุฬาลงกรณ์ เผยว่า ผู้ป่วยระยะไตวายมีทางเลือกในการรักษาอยู่ 3 วิธี คือ 1.)ฟอกเลือด 2.)ล้างไตทางหน้าท้อง และ 3.)การปลูกถ่ายอวัยวะ ทั้งนี้ การปลูกถ่ายอวัยวะถือเป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ปัญหาคือการรอผู้บริจาคไตที่มีหมู่เลือดตรงกันค่อนข้างนาน จึงมีการใช้เทคนิคใหม่จากยุโรป ปลูกถ่ายไตข้ามหมู่เลือดครั้งแรกในประเทศไทย เริ่มทดลองกับคนไข้รายแรกสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดี ช่วยให้ฟื้นตัวเร็ว</p>
คมชัดลึก คอลัมน์ ข่าวย่อย การศึกษา	<p>แอฟลิเคชั่นแจ้งเหตุฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว สพฉ. พัฒนาแอฟลิเคชั่นแจ้งเหตุฉุกเฉิน ชื่อ EMS 1669 เมื่อเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเรียกรถพยาบาลได้ทันที เหมือนกับการแจ้งเหตุผ่านสายด่วน 1669 แต่ข้อดี คือสามารถระบุพิกัดตำแหน่งที่อยู่ของผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างแม่นยำ ทำให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้รวดเร็วมากขึ้น แอฟลิเคชั่นนี้สามารถใช้ได้ทั้งในระบบแอนดรอยด์และระบบไอโอเอส และเมื่อดาวน์โหลดแล้ว ควรไปกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ โรคประจำตัว หรือยาที่แพ้ เตรียมไว้ ซึ่งจะทำให้การช่วยเหลือมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, บางกอกโพสต์,มติชน</p> <p>มติชน</p>	<p>สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ</p> <p>-เสนอข่าว สถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือมีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเพิ่มเป็น 5 จังหวัด ได้แก่ พื้นที่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย, ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน และ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา โดยจุดสูงที่สุดอยู่ที่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 148 ไมโครกรัม/ลบ.ม.</p> <p>-เสนอข่าว ที่ จ.เชียงราย สภาพท้องฟ้าขมุกขมัวจากหมอกควันจากการเผา เริ่มเข้าปกคลุม พบว่าปริมาณค่าฝุ่นละอองในอากาศเขตอำเภอเมือง วัดได้ 111 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนอำเภอชายแดนเมียนมาที่ อ.แม่สาย อยู่ที่ 152 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ในฝั่งไทยมีการเข้มงวดการจุดไฟเผาหญ้าอย่างต่อเนื่อง แต่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านยังพบมีควันไฟลอยในบางจุด โดยเฉพาะตามชุมชนหนาแน่น</p>
<p>คมชัดลึก, สยามรัฐ</p>	<p>ผาดังเคมีสระว่ายน้ำ อบจ. ขอนแก่นปิดไม่สนิท</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีสารเคมีที่ใช้สำหรับบำบัดน้ำของสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาากลาง จ.ขอนแก่น เกิดการระเหยออกมาจากถัง เมื่อวันที่ 13 มี.ค. ทำให้เด็กนักเรียน 10 คน และ จนท.ประจำสระ 3 คน เกิดอาการอาเจียนและบางรายเป็นลมหมดสติ ขณะนี้แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว 11 คน เด็กอีก 2 คนยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ ทาง อบจ.ขอนแก่นจะทำการปิดสระชั่วคราว 2 วันเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>อุบลฯ เร่งป้องกันเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอม</p> <p>-เสนอข่าว สคร.ที่ 10 อุบลราชธานี จัดรณรงค์การป้องกันและให้ความช่วยเหลือคนจมน้ำ ที่หาดพัทยาน้อย อ.สิรินธร เนื่องจากในทุกปีในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ เพราะไปเล่นน้ำตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติจำนวนมาก สำหรับข้อมูลการเฝ้าระวังของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ยังพบเด็กโตมักจมน้ำเสียชีวิตพร้อมกันครั้งละหลายๆ คน เนื่องจากเด็ก มักกระโดดลงไปช่วยคนที่ตกน้ำทำให้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น จึงรณรงค์สอนให้เด็กรู้วิธีการเอาชีวิตรอดในน้ำเมื่อตกน้ำ ด้วยการลอยตัวใช้อุปกรณ์ช่วย โดยเน้นย้ำผู้ปกครองไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>TO BE NUMBER ONE I DOL รุ่น6</p> <p>-เสนอข่าว การคัดเลือก IDOL สำหรับสมาชิก TO BE NUMBER ONE มีเยาวชนได้รับการคัดเลือก 8 คนจากตัวแทนภาคกลางและตะวันออก จากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 133 คน โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะเข้าเก็บตัวเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาการ การร้องเพลง การเต้น การแสดง รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม และต้องผ่านการประเมินความสามารถและพัฒนาการบนเวทีทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 28 มี.ค. - 1 พ.ค. นี้</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p>ปลาตายเกลื่อนหาดมาบตาพุด</p> <p>- เสนอข่าว ปลาน้ำตื้นจำนวนมากถูกคลื่นทะเลซัดตายเกลื่อนตลอดแนวหาดทรายทอง-ตากวน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมืองระยอง เป็นทางยาวกว่า 1.5 กิโลเมตร คาดน้ำทะเลมีสารเคมีปนเปื้อนทำให้ออกซิเจนในน่าน้อย ขณะที่นักวิชาการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจพิสูจน์แล้ว</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>อาการดีเมนเซีย</p> <p>-เสนอสรุป กล่าวถึง “ดีเมนเซีย”(Dementia) ทางกรแพทย์ เรียกว่า เป็นอาการของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม พบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ อาจารย์จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล อธิบายว่า ดีเมนเซีย เป็นอาการทางสมองชนิดหนึ่ง ทำให้ความสามารถในการจดจำลดลง จนมีผลต่อการดำเนินชีวิต และอาจเรียกได้ว่า มีภาวะสมองเสื่อม มักพบในผู้สูงอายุ มีสาเหตุจากสังขารที่เสื่อมลง หรืออาจเป็นผลจากโรคบางอย่าง เช่น โรคหลอดเลือดในสมอง การติดเชื้อทางระบบประสาท ภาวะซึมเศร้า หรือ อาจเกิดจากการใช้สารเสพติดเป็นเวลานาน “ดีเมนเซีย” ชนิดที่รู้จักมากที่สุด คือ อัลไซเมอร์ มีการดำเนินโครงการต่างๆ ในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ในการดูแล รักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ สำหรับประเทศไทย กรมอนามัยได้เริ่มจัดทำฐานข้อมูล จัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสังคมสูงวัย โดยใช้ชุมชนมีส่วนร่วม ภายใต้ชื่อ ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ทั้งนี้ น่าจะจัดให้มีอาสาสมัครที่มีจิตอาสา ทำหน้าที่เป็นเพื่อนผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยอาการดีเมนเซียคล้ายคลึงกับประเทศญี่ปุ่น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คม ชัด ลึก	<p>ตลาดยิ่งเจริญ ซูสินค้าปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ณฤมล ธรรมวัฒน์ะ ประธานกรรมการบริหาร บ.สุวิทย์ ธรรมวัฒน์ะ จำกัด กล่าวว่า ตลาดยิ่งเจริญได้ออกมาตรฐาน ‘สินค้าปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค’ โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าที่จำหน่ายในตลาดจำนวน 1,500 แห่ง ทั้งของสด ของแห้ง สินค้าอุปโภค บริโภค โดยได้ดำเนินการมาตรฐาน 3 ขั้นตอน คือ เชิญทีมจาก อย. เข้าตรวจปริมาณมาตรฐานสินค้า เชิญพ่อค้า แม่ค้าที่จำหน่ายในตลาดมาประชุมร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน และผู้ค้าต้องตรวจสอบสภาพสินค้าทุกวัน</p>
ไทยรัฐ	<p>คนตายจากสิ่งแวดล้อม</p> <p>-เสนอข่าว WHO รายงานว่า ในปี 2555 มีคนที่เสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลกราว 12.6 ล้านคน เกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มลภาวะทางอากาศ น้ำและดิน รวมทั้งถนนที่ไม่ปลอดภัยและความเครียดในที่ทำงาน ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากมลภาวะทางอากาศ รวมทั้งได้รับควันบุหรี่มือ 2</p>
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	<p>หนุ่มเงินหวิดดับหลังซดซูปลากแปะ</p> <p>- เสนอข่าว หนุ่มชาวเงินรายหนึ่งได้ลองสั่งซูปลากแปะมากิน ในร้านอาหารแห่งหนึ่ง หลังจากนั้นสามชั่วโมงก็เริ่มมีอาการเวียนหัว อาเจียน จนครอบครัวต้องเร่งพาไปโรงพยาบาล แพทย์ระบุว่าได้รับพิษปลากแปะ จึงได้ทำการล้างท้อง 8 ครั้งเพื่อขจัดชีวิต จนกระทั่งปลอดภัย</p>

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

